

## คุณคือใคร...จากเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้าย

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2552

บางคุณคงอาจเคยเห็นแล้วนะ...คงไม่ต่างกันค่ะ เขาบอกว่าเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายทำนายได้ว่าคุณคือใคร วิธีนี้ต่างกับวิธีทำนายนิสัยและความรักครั้งที่แล้ว

### การดูเลขชีวิต

เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 ตัวแต่เราจะดูเลขตัวสุดท้าย..คือการดูเลขชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง? ตัวอย่าง : เลขในบัตรประจำตัวประชาชนคือ 5 6485 54823 48 6 เลขตัวสุดท้ายคือเลข 6

ความหมายของเลขศาสตร์ ตามบัตรประจำตัวประชาชนมีดังนี้

#### ✖ หมายเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำในหน้าที่การงาน อยู่ในจำพวกแนวหน้า และ บางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรีมาได้หยามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก ยอมหมดเปลืองเท่าไรก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจ จะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

#### ✖ หมายเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่น จากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้รวมทำกับคนอื่น จะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ที่เกินไป ตามเลขศาสตร์บอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดัง มีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสุขสบาย ตามลำดับ

#### ✖ หมายเลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไปและจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เขามาสรางความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่ง เгарรัก เгарร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะรวมหุ้นหรือไวใจบริวารให้มากนัก อยาเป็น นักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเอง และหากช่วยเหลือใครแล้ว จะหวังผลคืนไดยาก

เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นาน จะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

#### ✖ **หมายเลข 4**

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ  
จะมีคนคอยเป็นห่วงจะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเห็นดีเห็นงามอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า "แม่ทัพ" ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรือชนะ แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้ความเจริญ ก้าวหน้าเร็ว ๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสามัคคีด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอแต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการดิ้นรนหนักหากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอน

#### ✖ **หมายเลข 5**

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์  
และเสน่ห์หากับเพศทั่วไปมีความหยิ่งทะนงในตัวเองยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสุขกายแต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากเกินไป  
และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียงแต่ไม่ว่างงานไหน ๆ หมายเลข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบางเช่น เรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไป จะได้ฟังพวาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความสุขพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล

#### ✖ **หมายเลข 6**

แสดงถึงคนที่มีความดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ "เงา" ของตนเองจะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเห็นอรรถรูมุขชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทณเสียงลงอีกเพราะโทณเสียงนั้นบงบอกถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ไฉน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูสนับสนุน ในงานการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

#### ✖ **หมายเลข 7**

อย่างปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์ หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เสาเกิดขึ้นในชีวิตคู่ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบางบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7

เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนื่อง ๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และกียอมเหนื่อยน้อยนะในระยะต้น ๆ และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

#### ✘ **หมายเลข 8**

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้งานศึกษาอยู่อย่างหนึ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ไร้ไขว่คว้าแลหาหนทางที่ทำงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาใหม่มากนัก อยาสนุกจนลืมครอบครัว และบ้านปลาย ชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป ( แต่ต้องขยันใ้มาก ๆ นะ )

#### ✘ **หมายเลข 9**

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะสมคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัสเห็นคนอื่นทั่วไป บางครั้งสามารถเหตุการณ์ล่วงหน้าใครรู้ได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถ ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง แต่มีข้อเสียเพราะหมายเลข 9 เป็นเลขแห่งคุณความดี หากทำในสิ่งไม่ดี ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะได้รับผลกรรม ซึ่งจะหนักกว่าผู้อื่นหลายเท่าและจะต้องระวังเรื่องชู้สาวให้มาก อยาใจอ่อน จะนำไปสู่ความเดือดร้อน เพราะจะมีเสนหต่อเพศตรงข้าม และผู้พบเห็น